

2 Thái Bình

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

Trong hai ngày 4 - 5/8, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và 215 đại biểu đại diện cho trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất

toàn khối ước đạt 91.000 tỷ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 7.500 tỷ đồng, chiếm gần 1/5 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tăng bình quân 8,7%/năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 8,2%/năm; trên 80% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận, chuyển giao 3 tổ

chức cơ sở đảng, thành lập mới 19 tổ chức cơ sở đảng, tổ chức kết nạp 935 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - hội nhập - phát triển", nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ưu tiên đầu trên 95% doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn; giữ vững tốc độ tăng trưởng; 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; 100% doanh nghiệp bảo đảm ổn định việc làm, tăng thu nhập bình quân của người lao động từ 10% trở lên; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đạt trong sạch,

vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm thành lập mới từ 3 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp 150 đảng viên trở lên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh tới các đảng bộ, chi bộ, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức

đảng, doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa mới cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa; xác định rõ mối quan hệ của tổ chức đảng với hội đồng quản trị, giám đốc và chủ doanh nghiệp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo đầy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; tăng cường củng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức

đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ đã được quy định. (*Toàn văn phát biểu của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đảng trong số báo này*).

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Hoài Đức được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; thực quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THU THỦY

thực hiện chính chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên và xây dựng doanh nghiệp, đoàn thể vững mạnh, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ đã được quy định. Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển đi lên của tỉnh.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối theo phân cấp quản lý; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác khoa học để bổ sung nguồn cán bộ lâu dài. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với doanh nghiệp và người lao động, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, lành mạnh.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới, vững chắc và những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Thái Bình giàu đẹp, văn minh.

Chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thưa toàn thể các đồng chí!

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành quả quan trọng và tương đối toàn diện. Nội bật là: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Kinh tế phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Đặc biệt, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt xa dự toán được giao, cuối nhiệm vụ ước đạt cao gấp gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng cao.

Những thành tựu chung của tỉnh 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nội bật là:

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, khá hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh tới các đảng bộ, chi bộ. Cụ thể hóa các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, quy định của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và chi bộ trong các doanh nghiệp.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Khối có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo; cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Tích cực phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động phát huy tinh thần làm chủ, thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tháo ước lao động và các giải pháp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được chú trọng hơn; gần nhiệm vụ xây dựng Đảng vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã phát huy vai trò các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên trong việc nêu gương và thuyết phục, vận động quần chúng công nhân lao động hàng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh; xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, an toàn và văn hóa.

Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; đã chú trọng thực hiện tối Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 5 năm qua Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã thành lập mới 19 tổ chức cơ sở đảng, gồm 18 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, 1 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết nạp 935 đảng viên mới.

Công tác lãnh đạo xây dựng các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trong Khối có chuyển biến tích cực. Nhìn chung, chất lượng hoạt động của các đoàn thể được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường sự đồng thuận trong doanh nghiệp và công nhân lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính

đáng, hợp pháp của công nhân lao động, mối quan hệ hài hòa, bình đẳng giữa công nhân lao động và chủ doanh nghiệp. Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Có thể nói, kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ qua có đóng góp quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh cả về quy mô và số lượng doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, sắp xếp lại, hoạt động có hiệu quả. Doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp tích cực đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu, chú trọng khai thác, phát triển thị trường trong nước, các sản phẩm có giá trị và tỷ suất lợi nhuận cao; nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đánh giá cao những nỗ lực và ghi nhận những thành tích của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đạt được, Báo cáo chính trị và Báo cáo tóm lược của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III trình tại Đại hội đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đặc biệt đã tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc, làm rõ hơn nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có những thời cơ, vận hội và nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trên thế giới, căng thẳng chính trị, xung đột sắc tộc, tôn giáo, xung đột vũ trang cục bộ vẫn diễn ra phức tạp. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 dẫn đến nguy cơ khủng hoảng và suy thoái. Trong nước, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương phát huy nội lực, ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, vừa tạo nhiều cơ hội mới vừa đặt ra nhiều thách thức mới. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất

nước ta. Trong tỉnh, những dự án lớn tiếp tục được khởi phát và phát huy hiệu quả. Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp công nghệ cao được triển khai xây dựng mở ra cơ hội mới, tạo động lực quan trọng và sẽ góp phần cải thiện đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn thiếu và chưa đồng bộ, hiện đại. Nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc làm và những vấn đề bức xúc xã hội cần được quan tâm giải quyết. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai và dịch bệnh còn tiếp tục diễn ra.

Định hướng mục tiêu chung của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là: Tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng; đến năm 2030 theo kịp nhóm đầu đàn trong khu vực Bắc Bộ; đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong cả nước.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh rất quan trọng. Tôi thống nhất cao với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu khá đầy đủ trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình tại Đại hội; tôi xin nêu thêm một số nội dung có tính chất gợi mở như sau:

Một là, cần tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh tới các đảng bộ, chi bộ, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, có biện pháp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vướng mắc, nảy sinh ngay từ cơ sở.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, doanh nghiệp. Chủ trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng từ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng

viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa mới cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa; chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới; xác định rõ mối quan hệ của tổ chức đảng với hội đồng quản trị, giám đốc và chủ doanh nghiệp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa; chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới; xác định rõ mối quan hệ của tổ chức đảng với hội đồng quản trị, giám đốc và chủ doanh nghiệp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết nội bộ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bốn là, lãnh đạo đầy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; tăng cường củng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp với người lao động; phát huy vai trò của công nhân lao động trong tham gia xây dựng Đảng và doanh nghiệp. Tích cực đổi mới, nâng cao trình độ, năng lực doanh nghiệp, nắm bắt thời cơ, tiếp thu thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm cải thiện năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tăng cường liên doanh, liên kết để có những sản phẩm mới chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút những chuyên gia giỏi về khoa học, công nghệ, quản lý, công nhân kỹ thuật có trình độ cao. Bên cạnh đó, chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp trong tỉnh, hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hợp tác cùng phát triển.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực

Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

THÁI BÌNH CHỦ ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

* Huyện Đông Hưng có 321 người đi về từ vùng có dịch Covid-19. Tất cả các trường hợp đều đã được hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện cách ly tập trung tại gia đình, đến nay sức khỏe ổn định. Cả 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 566 tại xã Hòa Tiến (Hưng Hà) xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Chủ động trong công tác phòng, chống dịch, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để kích hoạt khu cách ly tập trung của huyện đáp ứng khẩn cấp với diễn biến dịch. Hiện các đơn vị liên quan đã chuẩn bị 3.000 khẩu trang, 500 chai dung dịch sát khuẩn, 500kg hóa chất tiêu độc, khử trùng và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, vật dụng sinh hoạt cá nhân, các phương tiện bảo hộ, nhân lực phục vụ hoạt động trở lại của khu cách ly tập trung; tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, vệ sinh toàn bộ khu cách ly, sẵn sàng đón người vào cách ly.

* Xã Đông Hợp (Đông Hưng) là địa phương có trường hợp F1 là lái xe taxi chở người bị nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 566 ở xã Hòa Tiến (Hưng Hà). Thời gian qua, xã đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Toàn xã có 22 người về từ vùng có dịch. Cán bộ y tế xã, thôn đã đến từng nhà kỹ cam kết thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại gia đình, không tiếp xúc với người ngoài, hạn chế tối đa tiếp xúc với người trong gia đình. Hướng dẫn các trường hợp này tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn khu nhà ở, xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy trình, khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải báo cáo địa phương nắm được. Riêng đối với 13 trường hợp tiếp xúc với trường hợp F1 là lái xe taxi chở người bị nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 566 xã Hòa Tiến (Hưng Hà) đã được rà soát, cách ly tại nhà theo đúng quy định và được cán bộ y tế thường xuyên theo dõi đo thân nhiệt ngày 2 lần.

Đến nay, tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Cán bộ y tế xã vẫn tiếp tục giám sát, quản lý các trường hợp này. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã cũng chỉ đạo các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tạm dừng tổ chức các hoạt động nghi lễ và yêu cầu các cơ sở karaoke, mát xa, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, internet công cộng, hạn chế tập trung đông người để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch vào địa bàn.

Gần 2 triệu lượt khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, lũy kể đến ngày 31/7, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho gần 2 triệu lượt khách hàng trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 128 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Điện lực Thái Bình đã giao các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, thống kê, xác định số lượng khách hàng để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng, thời gian. Các đối tượng được giảm giá điện là các khách hàng sản xuất, kinh doanh, khách hàng sinh hoạt, khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện nông thôn, khách hàng bán buôn điện khu tập thể, قوم dân cư, bán buôn cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt, bán buôn điện cho chợ, điện khu công nghiệp, các cơ sở phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương...

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng. Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được thực hiện giảm giá tại các kỹ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2020. Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh) thực hiện từ kỹ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

PHẠM HƯNG

 Vietcombank

BỒ CÁO Về việc chuyển địa điểm trụ sở Chi nhánh

Căn cứ Công văn số 354/THB-TTGS ngày 29/7/2020 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của VCB Chi nhánh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-VCB-TCNS ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh VCB Thái Bình.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI BÌNH TRẦN TRỌNG BỒ CÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHI NHÁNH
1. Địa điểm cũ:
- Nhà khách công vụ trụ số 1 Công an tỉnh Thái Bình, đường Lê Quý Đôn phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2. Địa điểm mới:
- Trung tâm tài chính thương mại Thái Bình, số 79A, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
3. Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 8 tháng 8 năm 2020. Mọi chi tiết xin liên hệ:
+ Phòng Hành chính Nhân sự, Điện thoại: 02273.845998, fax: 02273.836994;

Trần Trọng!